

Số: 03/KL-TTR

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Đo lường năm 2011; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2022;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/11/2023 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 11/QĐ-TTR ngày 19/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

Chánh Thanh tra Sở KH&CN Thái Nguyên kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, những biến động về giá cả, chất lượng có ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Do đó Nhà nước đặc biệt chú trọng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi gian lận về đo lường, chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong kinh doanh xăng dầu.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với mặt hàng xăng dầu, hàng năm Lãnh đạo Sở KH&CN đã chỉ đạo phòng chuyên môn, Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (gồm các thương nhân phân phối, đại lý và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu) trên địa bàn Tỉnh nhằm tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật; kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Cuộc thanh tra được tiến hành tại 12 Doanh nghiệp là các thương nhân nhận quyền bán lẻ từ các thương nhân phân phối xăng dầu như Xăng dầu Bắc Thái, Quyết Tiến (Thái Nguyên), Công Minh (Bắc Giang), Petro Times (Hải Phòng), Hoàng Trọng (Thái Bình), Sơn Hải (Hà Nội).

2. Kết quả thanh tra, xác minh

2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

Việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp và các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2.2. Kết quả:

Tại 12 Doanh nghiệp được thanh tra đang sở hữu 17 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Tỉnh. Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:

- Về hồ sơ pháp lý liên quan:

Tại thời điểm thanh tra, các đơn vị đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực; Giấy chứng nhận kiểm định ban đầu bộ ca đong, bình đong 1-2-5-10 lít; Giấy chứng nhận kiểm định định kỳ các cột đo xăng dầu tại các cửa hàng còn trong thời hạn có giá trị; Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo đối với các cột đo xăng dầu; Hợp đồng nhượng quyền thương mại, Hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu ký kết giữa doanh nghiệp với thương nhân phân phối xăng dầu.

- Về tiêu chuẩn, chất lượng:

Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được thanh tra đã thực hiện việc lưu giữ hồ sơ về chất lượng xăng dầu (tiêu chuẩn công bố áp dụng; bản sao kết quả thử nghiệm chất lượng của lô xăng dầu do thương nhân phân phối cung cấp; hóa đơn mua hàng); hồ sơ xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Các mặt hàng xăng dầu đang kinh doanh tại các đơn vị được thanh tra gồm xăng RON 95-III, xăng E5-RON 92-II và dầu DO 0,05%S-II; tên, chủng loại xăng dầu đang kinh doanh được niêm yết công khai trên các cột đo xăng dầu. Tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp đã thực hiện việc lấy mẫu, niêm phong mẫu và lưu mẫu xăng dầu khi nhập hàng (*gồm mẫu xăng dầu do đơn vị vận chuyển giao được lấy tại nơi cấp hàng hóa và mẫu xăng dầu khi nhập vào tại cửa hàng*) nhằm phục vụ đối chứng khi có tranh chấp, khiếu nại về chất lượng xăng dầu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra nhanh về chất lượng đối với lô hàng xăng dầu đang lưu trữ, kinh doanh tại các Cửa hàng và kết quả phân tích, thử nghiệm 02 mẫu xăng RON 95-III (*được lấy tại 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty CP Xây dựng Miền Đông và Công ty CP dầu khí Sơn Hải - Chi nhánh Thái Nguyên*) cho thấy các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với yêu cầu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu Diesel và xăng sinh học.

- Về đo lường:

Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện việc kiểm định ban đầu và định kỳ các cột đo xăng, dầu; Giấy chứng nhận kiểm định các cột đo do tổ chức kiểm định được cấp phép cung cấp còn trong thời hạn có giá trị, không có phương tiện đo hết hạn kiểm định; tại cột đo đang sử dụng phục vụ bán lẻ xăng dầu còn nguyên tem niêm phong kẹp chì của tổ chức kiểm định; tem và dấu kiểm định phù hợp với Giấy chứng nhận kiểm định được cấp; các bộ phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; đa số cột đo xăng dầu đã gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để cung cấp thông tin về phép đo cho khách hàng khi được yêu cầu.

Tại các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các Doanh nghiệp được thanh tra đã trang bị 01 bộ ca đong, bình đong có dung tích 1-2-5-10 lít được kiểm định ban đầu và đảm bảo về đo lường phục vụ công tác tự kiểm tra phương tiện đo, có lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra theo quy định. Kết quả kiểm tra độ chính xác của các cột đo xăng dầu bằng bộ bình chuẩn hạng II (cấp chính xác 0,1) cho thấy sai số các cột đo đều nằm trong phạm vi cho phép.

- Về sở hữu công nghiệp:

Tại thời điểm thanh tra, các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các đơn vị được thanh tra đã sử dụng logo thương hiệu xăng dầu của Thương nhân phân phối (mà doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý bán lẻ hoặc nhượng quyền thương mại) trên biển báo, biển hiệu và trên các cột đo xăng dầu.

3. Kết luận:

Tại 12 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được thanh tra đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu; cung cấp, bán lẻ xăng dầu đảm bảo về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại như việc thực hiện tự kiểm tra định kỳ đối với phương tiện đo còn mang tính hình thức và chưa đạt yêu cầu theo quy trình đã công bố; việc lấy mẫu và lưu mẫu xăng dầu sau 02 lần nhập hàng kế tiếp chưa đầy đủ; một số cửa hàng xăng dầu chưa đảm bảo việc cung cấp phiếu thông tin về kết quả phép đo bán lẻ xăng dầu cho khách hàng.

Cuộc thanh tra cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, tăng cường hiệu lực công tác quản lý của cơ quan nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp; nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Trong quá trình thanh tra, Cơ quan thanh tra đã yêu cầu các Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKH-CN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về đo lường, chất lượng trong

kinh doanh xăng dầu; duy trì công tác tự kiểm tra, kiểm soát về đo lường, chất lượng xăng dầu theo các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng đã công bố áp dụng; đảm bảo việc cung cấp thông tin về kết quả phép đo bán lẻ xăng dầu cho khách hàng khi được yêu cầu.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh. Kết luận này được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ <http://dostn.gov.vn/>.

Nơi nhận:

- Đối tượng thanh tra;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QL TCĐLCL;
- Trung tâm PT KH&CN;
- Lưu: TTR (Anhtv).



Đinh Lương Thắm